



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวดวงดาว บานไม่รู้โรย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๒	นางสาวศศิธร คำศรีแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๐๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๐๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๓	นางวรมนวรรณ เลิศสัจจวารกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๘๕๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๘๕๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๔	นางสาวมธุรัตดา ไทยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๒๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๒๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	นางรัชนิภา อนุรักษ์พนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานการแพทย์
๖	นางสาวสุจิตรา สาระปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๒๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๒๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุจิตรา สารปัญญา  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๒๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต้นในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๙๘๙๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุจิตรา สาระปัญญา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๒๗)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๙ วัน ( ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
สำนักการแพทย์ กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๗๕ ปี สถานภาพสมรสคู่ นั้บถือศาสนาพุทธ มาโรงพยาบาลเจริญกรุง-ประชารักษ์ เนื่องจากปวดเข่าซ้าย ๑ ปี ก่อนมาโรงพยาบาล ให้ประวัติว่าประมาณ ๑ ปี ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปวดเข่าซ้าย เดินลำบาก มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จากการตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ข้อเข่าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นกระดูกข้อเข่าซ้ายเสื่อมให้การรักษาโดยวิธีรับประทานยา ฉีดยา และกายภาพบำบัด แต่อาการไม่ทุเลา ปวดมากขึ้น ครั้งนี้แพทย์นัดผู้ป่วยมาเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างซ้าย รับผิดชอบดูแลที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๐ น. HN:๒๓๕๕/๕๒ AN:๑๒๓๔๘/๕๗ สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ก่อนผ่าตัดผู้ป่วย มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด ประสานกับแพทย์ผู้ทำผ่าตัด วิสัญญีแพทย์ พยาบาลวิสัญญี พยาบาลห้องผ่าตัดร่วมดูแล โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค การผ่าตัดและการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างซ้าย (Total Knee Arthroplasty Left Knee ) เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ภายใต้การระงับความรู้สึกทางไขสันหลังด้วยยามีอร์ฟิน ผู้ป่วยสูญเสียเลือดระหว่างทำผ่าตัด ประมาณ ๓๐ มิลลิลิตร ภายหลังกลับจากห้องผ่าตัด อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๖ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ภายหลังผ่าตัดผู้ป่วย อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับการระงับความรู้สึกทางไขสันหลังด้วยยามีอร์ฟิน ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนทางหน้ากากอัตราการไหล ๘ ลิตรต่อนาที วัดสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดูแลให้ผู้ป่วยนอนราบหลังผ่าตัด ๘ ชั่วโมง ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัด และท่อระบายเลือด ให้การพยาบาลโดยการเจาะเลือดดูความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ทุก ๖ ชั่วโมง จำนวน ๔ ครั้ง พบว่าผู้ป่วยมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดูแลให้สารน้ำตามแผนการรักษา มีอาการปวดแผลผ่าตัด วัดระดับความเจ็บปวด (Pain score) ได้ ๖-๘ คะแนน ดูแลให้ยาแก้ปวดด้วยยาTramol ทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา หลังได้รับยาแก้ปวดวัดระดับความเจ็บปวด (Pain score) ได้ ๒ คะแนน สามารถนอนหลับได้ อาจเกิดการติดเชื้อจากการมีแผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและการใส่ ท่อระบายเลือด

ให้การพยาบาลโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ ล้างมือทั้งก่อนและหลังให้การพยาบาล ประเมินสภาพบาดแผลบันทึกสีและปริมาณสิ่งคัดหลั่งที่ออกจากแผล แนะนำการดูแลแผลไม่ให้ถูกน้ำ ดูแลให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา อาจเกิดติดเชื้อจากการคาสายสวนปัสสาวะ ดูแลความสะอาดบริเวณที่ใส่สายสวนปัสสาวะด้วยน้ำสบู่เข้าและเย็น ดูแลความสะอาดหลังขับถ่าย จัดวางถุงรองรับปัสสาวะให้ต่ำกว่าระดับกระเพาะปัสสาวะ ภายหลังเอาสายสวนปัสสาวะออก ๓ วัน ผู้ป่วยไม่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ สัญญาณชีพปกติ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๔ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท สามารถปัสสาวะได้เอง อาจเกิดแผลกดทับเนื่องจากการจำกัดการเคลื่อนไหว ดูแลความสะอาดร่างกายและ ที่นอนให้เรียบร้อย จัดทำผู้ป่วยกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวและพลิกตะแคงตัวทุก ๒ ชั่วโมง ผู้ป่วยไม่มีแผลกดทับ ภายหลังจากที่ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด มีปัญหา การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัด โดยปรึกษานักกายภาพบำบัดสอนวิธีการลุกเดินที่ถูกวิธี โดยให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ผู้ป่วยสามารถลุกเดินโดยใช้เครื่องพยุงเดินแบบ ๔ ขา ได้ดี ในวันที่ ๕ หลังผ่าตัด ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด อาการปวดลดลง แผลผ่าตัดแห้งดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ผู้ป่วยได้กลับบ้านในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. รวมระยะเวลาอยู่ในการดูแล ๙ วัน ผู้ศึกษาติดตามและประเมินผลการพยาบาลรวมเป็นเวลา ๙ วัน เยี่ยมจำนวน ๕ ครั้ง ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขไปแล้ว

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความจำกัดของพยาธิสภาพของร่างกาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้ ๙๐ องศา ทำกิจวัตรประจำวันได้เอง สามารถใช้อุปกรณ์พยุงเดินได้
๓. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ สามารถปฏิบัติตนก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างถูกต้องตามแผนการพยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้าน
๓. พยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหุ้ญและนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอย่างมีแบบแผน